

## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

### (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

26 – 30 มิถุนายน 2560

### เตือนภัยผู้ประกอบการไทยระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง

เตือนภัยผู้ประกอบการไทย ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างบริษัทผู้ส่งออกสินค้าในต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้รับการติดต่อจากบริษัทผู้ประกอบการไทย ที่มีความประสงค์การสั่งซื้อสินค้าอาหารไทยจากต่างประเทศ ให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือบริษัท B (นามสมมติ) ก่อนการโอนเงินค่าสินค้า

ทั้งนี้ สกต. โคเปนเฮเกนได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดต่อไปยังบริษัท A (นามสมมติ) สำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ตามที่บริษัท B แอบอ้างแล้ว และพบว่าบริษัท A มิได้ทำการติดต่อซื้อขายกับผู้ประกอบการไทยแต่อย่างใด และไม่ได้ลงโฆษณาเสนอซื้อขายสินค้าของบริษัทประการใด ทั้งนี้ ตัวแทนบริษัท A ยังกล่าวว่า ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้กระทำการหลอกลวงนักลงทุนหรือนักธุรกิจโดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทฯ ของตนเมื่อไม่นานมานี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน และเอกสารในการดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพต่อไป

สกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศให้มากขึ้น การสั่งซื้อสินค้าควรดำเนินการเปิด L/C เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ และสามารถติดต่อมายังสกต. เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได้อีกด้วยที่อีเมล [ditp@thaicom.dk](mailto:ditp@thaicom.dk)

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อีกด้วย โดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การลดกระหน่ำราคาสินค้า ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เอง เช่น (1) การโทรศัพท์ไปยังสำนักงานใหญ่นั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลสินค้า (2) การตรวจสอบที่ตั้งบริษัทจาก Google map เพื่อตรวจสอบว่า บริษัทนั้นๆ มีที่ตั้งอยู่จริงหรือไม่ (3) การตรวจสอบหมายเลขการจดทะเบียนบริษัท (4) การตรวจสอบจาก tracking number (หมายเลขตรวจสอบการส่งพัสดุ) ว่าสินค้าถูกส่งออกมาจากคลังสินค้าจริงหรือไม่ ทั้งนี้ หากทำการสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว และพบว่าบริษัทเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง สามารถแก้ไขได้โดย (1) แจ้งธนาคารบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือขออายัดเงินชำระดังกล่าว (2) แจ้งบริษัทจริง เพื่อให้ทราบถึงการถูกแอบอ้างดังกล่าว (3) และแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน | มิถุนายน 2560

#### Weekly News from Nordic & Baltic

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด